

ใบสัญญาอธิษฐาน

ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า และทำให้พระเจ้าพอพระทัยในการเป็นแบบอย่างของการอธิษฐานและเป็นตัวอย่างที่ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ ข้าพเจ้าทำใบสัญญาอธิษฐาน โดยถ่อมใจลงฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์

[] ข้าพเจ้าสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะอธิษฐานทุกวันที่พระเจ้าจะกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นบุรุษสตรี แห่งการอธิษฐาน

“แต่ความปีติยินดีของผู้ที่อยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” สดุดี 1: 2,3

[] ข้าพเจ้าจะให้เวลาที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าในการอธิษฐาน

“ข้าพระองค์ตื่นขึ้นก่อนอรุณทูลขอความช่วยเหลือ ข้าพระองค์หวังอยู่ในพระวณะของพระองค์ นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยาม ทุกยามในกลางคืนเพื่อภาวนาพระคำรัสของพระองค์” สดุดี 119:147,148

[] ข้าพเจ้าจะเริ่มประเมิน “เวลาว่าง” ของข้าพเจ้าและวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะสำแดงให้ทราบว่า จะลงทุน เวลาในการอธิษฐานนานเท่าไร

“เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงฉวยโอกาสเพราะทุกวันนี้เป็นการที่ชั่ว” เอเฟซัส 5:15,16

[] ข้าพเจ้าจะทูลขอให้พระเจ้าโปรดประทานคู่อธิษฐาน (คนเดียวหรือหลายคน) ที่ข้าพเจ้าสามารถอธิษฐานด้วย ได้อย่างสม่ำเสมอ และเป็นประจำ

“เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสอง

คนสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” มัทธิว 18:19,20

[] ข้าพเจ้าจะเริ่มฝึก “อธิษฐานแบบรุกหน้า” เป็นวิถีชีวิตของข้าพเจ้าที่จะเป็นฝ่ายริเริ่มชวนผู้อื่นอธิษฐาน

“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญูณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน” เอเฟซัส 6:18

[] ข้าพเจ้าจะฝึก “อธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์”

“ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงอยู่ในพระคำรัสของพระองค์ ขออย่าให้ความผิดพลาดใดๆ อยู่เหนือข้าพระองค์” สดุดี 119:133

[] ข้าพเจ้าพยายามที่จะเป็นผู้อธิษฐานเพื่อผู้อื่น

“จงข่มขี้ใจอ่อนอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ และอธิษฐานเพื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทะนั้น ให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ (ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้) เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวซึ่งใจแข็งข้อความตามสมควรที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้น” โคโลสี 4:2-4

“เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ่อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์” มัทธิว 9:38

“จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า” สดุดี 2:8

[] ข้าพเจ้าจะฉวยโอกาสอธิษฐานในโอกาสพิเศษ เช่น อธิษฐานลูกโซ่ ประชุมอธิษฐานที่คริสตจักร กลุ่มพลัง อธิษฐานตามแต่เวลาจะเอื้ออำนวย และตามการทรงนำของพระวิญญูณบริสุทธิ

“เมื่อพระเยซูชูอธิษฐานในที่แห่งหนึ่ง พอจบแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่า
‘พระองค์เจ้าข้า ขอสอนข้าพระองค์ให้อธิษฐานเหมือนยอห์นได้สอนศิษย์ของตน’ “
ลูกา 11:1

() ข้าพเจ้าจะเล่าให้ผู้อื่นฟังอย่างสม่ำเสมอว่าพระเจ้าสอนอะไรข้าพเจ้าบ้าง ในการ
อธิษฐาน

“จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า จงร้องทูลออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระ
ราชกิจของพระองค์แจ่มแก่ชนชาติทั้งหลาย จงร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงเล่าถึง
การอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์” สดุดี 105:1,2

() ข้าพเจ้าจะทุ่มเทในการอธิษฐานเพื่อการตื่นตัวฝ่ายวิญญาณ และการฟื้นฟูในชีวิตของ
ข้าพเจ้าเอง ครอบครัว คริสตจักร ชุมชนและโลก

“ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกัน โดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน
และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสีย จากทางชั่วของเขา เราก็จะ ฟังจาก
สวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” 2
พงสาวดาร 7:14

ลงชื่อ.....

วันที่

ภาคปฏิบัติเฉพาะเจาะจงที่ข้าพเจ้ากระทำเพื่อกลายเป็น บุรุษ/สตรี แห่งการอธิษฐาน

Copyright, Great Commission Prayer Crusade, 1977. TCCC